

สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ



ลำดับ	สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกสามัญ	
1	สามารถขอหนังสือรับรองสมาชิกภาพได้ (ทำหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอแต่ละครั้ง)
2	มีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทได้
3	มีสิทธิใช้ Liability Insurance ประจำปี และเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงวิธีการใช้ปีละ 1 ครั้ง
4	มีสิทธิออกเอกสาร MT FIATA B/L (คุ้มครองโดย Liability Insurance Group)
5	มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการ VOTE เรื่องต่างๆ ของสมาคมฯ 1 เสียง/ 1 สมาชิก
6	มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร	
7	ได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากสมาคมฯ เช่น หนังสือเวียนแจ้งกฎระเบียบต่างๆ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ฯลฯ
8	ได้รับ TIFFA Handbook (ปีเว้นปี) ซึ่งรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี้ (ภาษาอังกฤษ)
9	ได้รับ TIFFA Newsletter เป็นประจำ ซึ่งจะรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจนี้ (ภาษาไทย)
สิทธิประโยชน์ในร่วมแสดงความคิดเห็น	
10	มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ และสมาชิก
สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทสมาชิก (ทางการตลาด)	
11	สามารถเข้าร่วมงานประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW เพื่อทำ B2B ทั้งในประเทศและนานาชาติ จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าระหว่างประเทศ / สภาหอการค้า เป็นต้น
12	ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่สมาคมฯ เป็นสมาชิก เช่น FIATA / AFFA ตามที่สมาคมฯ ประกาศ
13	นำรายชื่อบริษัทท่านเผยแพร่ใน TIFFA Handbook และ TIFFA Website (www.tiffathai.org) ซึ่งจะมีผู้เยี่ยมชมเพื่อหาผู้ให้บริการ รวมถึงเผยแพร่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
สิทธิประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรม/พัฒนาองค์ความรู้/เชื่อมความสัมพันธ์	
14	ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2 ท่าน / 1 สมาชิก (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
15	มีสิทธิเข้าร่วมอบรม สัมมนา หัวข้อต่างๆ ที่สมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ซึ่งมีทั้งไม่เสียค่าใช้จ่าย และเสียค่าใช้จ่าย
16	ได้รับอัตราพิเศษในการเข้าร่วมอบรม สัมมนาในหัวข้อที่สมาคมฯ จัดขึ้น ตามที่สมาคมฯ ประกาศ
17	สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการที่สมาคมฯ จัดขึ้น เช่น โบว์ลิง/กอล์ฟ เป็นต้น
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	
18	สามารถขอนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน ITBS เพื่อไปทำงาน หรือฝึกงานกับทางบริษัทได้
19	สามารถยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO) ผ่านทางสมาคมฯ ได้
20	ได้รับโล่แสดงความยินดีของสมาชิกของสมาคมฯ 1 อัน / 1 สมาชิก (มอบในการประชุมใหญ่ประจำปี)
21	ประนีประนอมกรณีพิพาท ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
22	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ เท่าที่จะอำนวยได้ตามความเหมาะสม
23	สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามความเหมาะสม และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (หากมี)



สมาคมฯ
ได้รับรางวัล
สมาคมฯ
ดีเด่นในปี
2549

